

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๒๕๖๔



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 15 658
วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๓/ ว(ล)๓๕๑๑๙ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มีการทบทวนแก้ไขตามข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว และลดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตั้งแต่การจัดหาที่ดิน การจัดที่ดินทำกิน และการควบคุมและดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รวมทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อการรักษาและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อันเป็นแนวทางสำคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของความจำเป็นในการดำเนินการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนใหม่ ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามความเห็นของกระทรวงการคลังนั้น สมควรให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒. ผลจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และการดำเนินงานในการยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ที่ถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ทำให้ ส.ป.ก. มีความจำเป็นต้องวางแนวทางการบริหารจัดการบุคคลากร งบประมาณ และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม โดยควรมีการวางแผนและลำดับความสำคัญในการดำเนินงานโดยเฉพาะในระแวงเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งควรพิจารณาให้ความสำคัญกับการเร่งนำคืนที่ดินที่ถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง และการเร่งปรับปรุงและพัฒนาที่ดินที่มีอยู่และที่ได้รับคืนมาเพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน รวมทั้งการพัฒนากระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวก่อน โดยในส่วนการจัดหาที่ดินที่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินนั้น ควรพิจารณาตามความจำเป็นเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรและมีราคาที่เป็นธรรม ทั้งนี้ในการดำเนินงานควรต้องยึดพระราชบัญญัติฯ

/กฎหมาย และ...

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีความต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนและยากต่อการแก้ไขดังเช่นที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๑๕๓๘ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒
E-mail chuleeporn@nesdb.go.th